



**ภาระงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 1 และ 2**  
**คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2/2566**  
**ระหว่างวันที่ 4 – 28 มิถุนายน 2567**

ชั้นปีที่ 1	ชั้นปีที่ 2
<p>คำอธิบายรายวิชา 462 100 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 1 (Professional Practice I)</p> <p>แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู และงานครู การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ศึกษาสังเกตการสอน สังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร อาคารสถานที่ในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพการจริงจากการศึกษา สังเกต เชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี เขียนสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>คำอธิบายรายวิชา 462 200 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 2 (Professional Practice II)</p> <p>หลักการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษา การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกรณีช่วยปฏิบัติงานสอนและงานในหน้าที่ครู การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู จัดทำโครงการวิชาการ ถอดบทเรียน เขียนรายงานการปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p>
<b>ภาระงาน 6 ภาระงาน : ศึกษา สังเกต</b>	<b>ภาระงาน 5 ภาระงาน : การมีส่วนร่วม</b>
<p><b>ภาระงานที่ 1 งานการสอน :</b> เช่น เตรียมการสอน การจัดทำสื่อ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/การสอน การวัดและประเมินผล การสอนซ่อมเสริม การตรวจแบบฝึกหัด</p> <p><b>ภาระงานที่ 2 งานธุรการชั้นเรียน :</b> Home Room การทำทะเบียนต่างๆ เอกสารสถิติ สมุดประจำตัวนักเรียน ป้ายนิเทศ เป็นต้น</p> <p><b>ภาระงานที่ 3 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน</b> บรรยายการในการเรียน</p> <p><b>ภาระงานที่ 4 งานปกครองและกิจกรรมนักเรียน :</b> การช่วยดูแลทำความสะอาดชั้นเรียนของนักเรียน กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ การดูแลสุขภาพและสวัสดิการนักเรียน อาหารกลางวัน สหกรณ์โรงเรียน งานแนะแนว</p> <p><b>ภาระงานที่ 5 การบริหารงานโรงเรียนและการบริหารบุคลากร</b> ทางการศึกษาของผู้บริหาร</p> <p><b>ภาระงานที่ 6 งานอาคารสถานที่ :</b> ห้องสมุด ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ห้องน้ำ โรงอาหาร เป็นต้น และบรรยากาศในโรงเรียน</p>	<p><b>ภาระงานที่ 1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและรายวิชา :</b> ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างหลักสูตรทุกระดับชั้น โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา การจัดทำรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและเกณฑ์การวัดและประเมินผล</p> <p><b>ภาระงานที่ 2 ผู้ช่วยสอน :</b> ร่วมเตรียมการสอน จัดทำสื่อ เครื่องมือวัดและประเมินผล และร่วมสอนกับครูพี่เลี้ยง จำนวน 1-2 ครั้ง ตรวจแบบฝึกหัด/ทักษะ</p> <p><b>ภาระงานที่ 3 งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ :</b> ร่วมเป็นสมาชิก และทำกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู พัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพครู</p> <p><b>ภาระงานที่ 4 ศึกษาผู้เรียนรายกรณี :</b> การสังเกต การสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลและนำเสนอผลการศึกษา</p> <p><b>ภาระงานที่ 5 การจัดทำโครงการทางวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน</b>  <b>1 โครงการ</b></p>